

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ข่าวหน้า</b>	<b>60341942</b>
Date : <b>๒-3 ต.ค. 2560</b>	No :



**■ บมจ.ไทยออยล์...วิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในรอบสัปดาห์นี้ (2-8 ตุลาคม)** โดยระบุว่าต้องจับตาประเด็น...ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำมันคัมพูนที่จะเพิ่มการผลิตเจาะน้ำมันดิบ โดยล่าสุดสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ(EIA) คาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือนค.ค. 2561 ปรับเพิ่มขึ้นราว 79,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับในเดือนก.ย. ที่ผ่านมา และระดับ 6.083 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐ คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากการกลับมาดำเนินการอีกครั้งของผู้ผลิตในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโก หลังผ่านช่วงการพัดถล่มของพายุ Harvey... สถานการณ์ความตึงเครียดที่ประเทศอิรัก

หลังรัฐบาลท้องถิ่นในภูมิภาคเคอร์ดิสถาน (KRG) เขตกึ่งปกครองตนเองทางเหนือของอิรัก... และล่าสุดนาย Tayyip Erdogan ประธานาธิบดีตุรกี ชูจะปิดท่อขนส่งน้ำมันดิบ กำลังการขนส่ง 500,000-600,000 บาร์เรลต่อวัน ที่ลำเลียงน้ำมันดิบจากทางตอนเหนือของอิรักที่ถูกควบคุมโดย KRG ไปยังท่าเรือ Ceyhan ของตุรกี ซึ่งอาจส่งผลให้อุปทานน้ำมันดิบตึงตัวมากขึ้น...คาด ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 48-53 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล...ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เท็กซัสเคลื่อนไหวในกรอบ 55-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล... ■ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนให้สิทธิขายไฟฟ้า ตามโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กำลังการผลิตรวมประมาณ 9 เมกะวัตต์ (2 โครงการ)... โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในต้นปี 2561 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และสามารถรับรู้รายได้ด้วยอัตรากรรับซื้อไฟฟ้าที่ 4.12 บาทต่อหน่วยเป็นระยะเวลา 26 ปี...บีซีพีจีดำเนิน

ธุรกิจโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2554 จนปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมเกือบ 200 เมกะวัตต์... มีพันธมิตรที่พร้อมจะร่วมมือทำงานและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างด้วยต้นทุนต่ำ รวมถึงค่าที่ดินที่บริษัทจัดหาได้ในราคาที่เหมาะสม... ทำให้เกิดต้นทุนที่แข่งขันได้มากขึ้น... ■ คุณอารีพงศ์ ภูษอุม.. อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน...ทำงานส่งมอบงานให้ ปลัดกระทรวงคนใหม่ (คุณ ธรรมยศ ศรีช่วย)... ไปเป็นที่เรียบร้อย...และวันนั้นก็ยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่อง...ความต่อเนื่องของพลังงานในประเทศ... โดยเฉพาะเรื่องการเปิดประมูลปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุ ในปี 2565-2566 แหล่งเอราวัณและบงกช... ที่ต้องเร่งทำป้อนความต้องการใช้พลังงานแก่ประเทศ... รวมไปถึงการพร้อมรับเทคโนโลยีไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่ประเทศไทยจะต้องปรับแผนรับความเปลี่ยนแปลง...! ขณะที่คุณธรรมยศ... ก็บอกว่าการเปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียม ขณะนี้ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า จะพิจารณากฎหมายลูก พ.ร.บ.ปิโตรเลียม ว่าด้วยเรื่องการเปิดประมูลแบบแบ่งปันผลผลิต (พีเอสซี) จะเสร็จสิ้น

เมื่อใด... หากเสร็จ ทางกระทรวงฯจะเสนอ ครม.เรื่อง การเปิดปิโตรเลียมไปพร้อมๆ กัน...ที่นี้คาดว่า น่าจะเปิดที่โออาร์ได้ประมาณปลายเดือน พ.ย. หรือต้นเดือน ธ.ค.2560... ส่วนจะคัดเลือกได้เสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.2561 หรือไม่นั้น ก็คงจะต้องขอดูรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้ง.... ซึ่งในขณะนี้ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อยู่ระหว่างการเชิญชวนให้ออกชนเข้ามาฯ ร่วมประมูลให้มากที่สุด นอกเหนือจากกลุ่มผู้ลงทุนในปัจจุบัน คือ เซฟรอนฯ และบมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม..คุณธรรมยศ...บอกอีกว่า...ตลอดเวลาที่นายอารีพงศ์มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงาน 2 รอบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้วางระบบการทำงานของกระทรวงทั้งด้านบุคลากร และการทำแผนพัฒนาพลังงานทั้ง 5 แผนทั้งแผนไฟฟ้า, น้ำมัน, ก๊าซธรรมชาติ, พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้ทำแผนเบื้องต้นและวางแผนจุดสิ้นสุดสามารถปรับแผนได้ซึ่งนับได้ว่า เป็นระบบที่ดีต่อกระทรวงฯและประเทศ... ■

**กระบอกเพชร**